

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 578 /ĐHFPT

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2023

V/v mời viết bài Hội thảo quốc

tế ICMC 2023

CÔNG VĂN ĐẾN

SỐ ĐẾN: 1463.CVD

Ngày: 11 tháng 10 năm 2023

Chuyên Đ/c. Chương

Kính gửi: Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân.....

Nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu toàn cầu về các vấn đề liên quan đến truyền thông số hiện nay, Trường Đại học FPT - thông qua đơn vị trực thuộc là Trung tâm liên kết FPT Swinburne - vinh dự tổ chức Hội thảo quốc tế lần thứ nhất (International Conference on Media & Communication - ICMC 2023) với chủ đề “Truyền thông kỹ thuật số: Con người, dữ liệu và công nghệ đổi mới”.

Thời gian: 16/11/2023

Địa điểm: Swinburne Innovation Space, 80 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Các chủ đề của Hội thảo gồm: Những cơ hội, thách thức khi dùng AI trong sản xuất nội dung truyền thông; Trải nghiệm cá nhân hoá của người dùng; Những thiên kiến của AI trong nội dung truyền thông, những vấn đề phát sinh từ những thuật toán của mạng xã hội; Sử dụng dữ liệu trong kể chuyện; Thói quen tiêu thụ sản phẩm truyền thông mới của người dùng; Tương lai của ngành sản xuất truyền thông: những ứng dụng thực tế ảo, tự động hoá, và các công nghệ khác trong ngành; Vấn đề luật pháp và quy định khi sử dụng AI; Những vấn đề cần cân nhắc khi sử dụng AI trong sản xuất nội dung, vấn đề bảo vệ dữ liệu người dùng; Những đổi mới trong giáo dục và đào tạo nghề quan hệ công chúng, quảng cáo và truyền thông thương hiệu; Sử dụng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo trong truyền thông nâng cao nhận thức về các mục tiêu phát triển liên hợp quốc SDG17....

Kỷ yếu của Hội thảo được xuất bản bởi Trung tâm liên kết FPT Swinburne, Hiệp hội Nghiên cứu Truyền thông Đông Nam Á (SEAMSA) và một đối tác xuất bản.

Vì vậy, Trường Đại học FPT, thông qua đơn vị tổ chức là Trung tâm liên kết FPT Swinburne, trân trọng kính mời và mong nhận được sự ủng hộ, tham gia gửi bài của các nhà khoa học của Quý đơn vị. Bài nghiên cứu được trình bày bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt và gửi qua email: SwinMediaComm@fe.edu.vn. Thông tin chi tiết về yêu cầu bài viết, xin vui lòng tham khảo trên fanpage chính thức của Hội thảo <https://www.facebook.com/swinmediacomm>.

Các thông tin chi tiết khác xin vui lòng tham khảo trên website chính thức của Hội thảo <https://icmc.swin.edu.vn/> hoặc liên hệ trực tiếp đơn vị tổ chức của Trường Đại học FPT là Trung tâm liên kết FPT Swinburne: TS. Ngô Bích Ngọc – Chủ nhiệm Bộ môn Truyền thông Đa phương tiện, theo địa chỉ email: bngo@swin.edu.au hoặc số điện thoại: +84 903 298 736.



Xin trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị và các nhà khoa học.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TUO. HIỆU TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC IT LIÊN KẾT FPT SWINBURNE



TS. Hoàng Việt Hà

